



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๕๔-๐๓๑๔

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๓ มุขคำข่าว ๒๖๗,๒๕๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พัฒนาคุณภาพเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นเมือง

คณะทำงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดยโสธร ศึกษาดูงาน

ตามที่การเคหะแห่งชาติสนับสนุนงานวิจัย โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหามหาชนแออัด ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่จังหวัดยโสธร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมุ่งหวังให้จังหวัดยโสธร ได้มีแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทั้งภาคหน่วยงานท้องถิ่นชาวมุขชนจังหวัดยโสธร ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา ดูงานครั้งที่ 2 โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานส่วนจังหวัดยโสธร ชาวมุขชนของจังหวัดยโสธร ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ที่ผ่านมานในพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศ และเป็นกรณีศึกษาที่สามารถสร้างแนวคิดเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของจังหวัดยโสธร

ด้วยพื้นที่ศึกษาเขตผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหลายด้าน ทั้งด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และปัญหาสังคม ดังนั้นการศึกษาดูงานครั้งนี้จึงคัดเลือกพื้นที่ศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของชุมชนจังหวัดยโสธร มี 3 พื้นที่ด้วยกัน คือ

1. ชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม เป็นชุมชนหนึ่งในเทศบาลนครสมุทรสาคร มีผู้มีรายได้น้อยเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก สภาพแวดล้อมชุมชนมีความแออัดและเสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณคลองสวนอ้อย ที่อยู่ติดกับชุมชนมาตั้งแต่อดีต การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนครสมุทรสาคร และชาวบ้านในชุมชนริมคลองสวนอ้อย ได้จัดทำ "โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ริมคลองสวนอ้อย" เพื่อสร้างความภูมิใจในปรับบ้านเสีย และปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ปัจจุบันภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองสวนอ้อยได้ถูกปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมริมคลองดีขึ้น โดยความร่วมมือจากคนในชุมชน และการสนับสนุนจากเทศบาลสมุทรสาคร
2. ตำบลท่าดลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่มีความเค็มชืดของบ้านเรือนเก่าแก่ซึ่งบางหลังมีอายุมากกว่า 70 ปี แต่เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้อยู่อาศัย รวมทั้งอายุของบ้านมีการปลูกสร้างมานาน ทำให้บานบางหลังมีสภาพทรุดโทรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชาวมุขชนท่าดลอม ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อรักษามรดกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเยาวชนรุ่นใหม่ โดยอาศัยกระบวนการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ผ่านเครือข่ายและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านกิจกรรมต่างๆ
3. ชุมชนบางตะบูน เทศบาลตำบลบางตะบูน จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ามาสำรวจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในชุมชนบางตะบูน พบว่า ในชุมชนบางตะบูนมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศที่มีเพียงร้อยละ 11 สภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชุมชนไม่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น ห้องน้ำอยู่ไกล บันได ฝูฟ และบ้านมีความทรุดโทรมไม่มั่นคง

การเคหะแห่งชาติ ได้สนับสนุนการวิจัยโครงการดังกล่าว และร่วมกับเทศบาลตำบลบางตะบูนต่อยอดงานวิจัย ด้วยการจัดทำโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ในชุมชนบางตะบูน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามโครงการ "บ้านสบายเพื่อขยายตา" โดยการดำเนินงานอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ทั้งการจัดการ และวัสดุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจนเกิดเป็นรูปธรรม

สำนักงานโครงการ : การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-551-6589

ติดตามข่าวสารการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ทางสื่อต่างๆ
* หนังสือพิมพ์มติชน * หนังสือนิตยสารเมือง * ทีวีออนไลน์